



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>คมชัดลึก ไทยรัฐ มติชน เดลินิวส์ ผู้จัดการรายวัน ผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์เดลินิวส์ บ้านเมืองออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p> <p>คมชัดลึก มติชน เดลินิวส์ ไทยรัฐ ผู้จัดการรายวัน ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์ บ้านเมืองออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์สยามรัฐ สำนักข่าวไทย, NBT,TNN,nationtv</p> <p>เดลินิวส์ มติชน ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์แนวหน้า มติชนออนไลน์</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สธ. กล่าวว่า คำว่ากัญชาเสรี เป็นการเสรีทางแพทย์ โดยแพทย์จะสั่งจ่ายยาเพื่อใช้รักษาคนไข้ได้ รวมถึงองค์กรในสังกัด สธ.สามารถผลิตได้ โดยขณะนี้ประชาชนสามารถเดินทางไปยังรพศ. 12 แห่ง เพื่อให้แพทย์จ่ายยาน้ำมันกัญชาสูตรต่างๆ ตามการวินิจฉัยโรค และขอเตือนไม่ให้ประชาชนพกพาน้ำมันกัญชาออกนอกประเทศ เนื่องจากบางประเทศถือเป็นยาเสพติด เช่น สิงคโปร์ และมาเลเซีย เป็นต้น</p> <p>-เสนอข่าว นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการ รว.สธ. พร้อมด้วย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เปิดการประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนนโยบายทางการแพทย์ โดยมีผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ กว่า 200 คน จัดทำแผนปฏิบัติการ กำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินงาน และกำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์อย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรม คาดว่าภายใน 3 เดือนจะเห็นความสำเร็จของนโยบายกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งเป็นการตอบสนอง 1 ใน 12 นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า การทำ work shop เรื่องกัญชาเสรีทางการแพทย์ ได้แบ่งแพทย์เป็น 6 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสาน 2.การแพทย์แผนปัจจุบัน ด้านการปลูก การผลิต การกระจาย 3.ระบบบริการการแพทย์แผนปัจจุบัน 4.การกำกับดูแล เช่น การปลดล็อกกัญชง การผลักดันเข้าบัญชียาหลัก ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ถูกกฎหมาย 5.กลไกการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ และ 6.การจัดการความรู้สื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในภาพรวม สธ. โดยทั้ง 6 กลุ่ม มีผู้บริหารระดับสูง อาทิ รองปลัด สธ. อธิบดีเลขาธิการ อย. เลขาธิการ สปสช. ผู้ตรวจราชการ สธ. และนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญจากกรม กองต่างๆ รวมทั้งนพ.สสจ. ผอ.รพ.จังหวัดน่านร่วมจัดทำแผนปฏิบัติงาน คาดว่า วันที่ 19 ส.ค.นี้จะเริ่มให้บริการกัญชาทางการแพทย์ได้ โดยแพทย์และเภสัชกรที่ดูแลเรื่องนี้ผ่านการอบรมหลักสูตรของกรมการแพทย์</p> <p>ด้าน นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ตั้งแต่ 1-8 ส.ค. 2562 มีผู้ขอลงทะเบียนใช้ยากัญชา กว่า 2,000 ราย เข้าเกณฑ์ 200 กว่าราย เมื่อได้สารสกัดกัญชาสูตร CBD และสูตรหนึ่งต่อหนึ่งจาก อภ.ครบในสิ้นเดือนนี้ จะนำมาทดลองใช้เพื่อดูระยะยาวต่อไป สำหรับการทดลองสารสกัดกัญชา THC สูงในการฆ่าเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง คาดว่า 2-3 สัปดาห์จะทราบผล ยืนยันกัญชาไม่ได้รักษามะเร็ง เพราะผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ใน จ.อุบลราชธานี ได้เสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่ 8 ส.ค. โดยมีประวัติใช้น้ำมันกัญชาเพื่อบรรเทาอาการ ทำให้กินอิ่ม นอนหลับ และมีการเพิ่มขนาดน้ำมันกัญชาขึ้นเรื่อยๆ จนถึง 20 หยด ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตพบว่าปอดอักเสบ ซึ่งไม่สามารถยืนยันได้ว่าเกี่ยวกับการใช้น้ำมันกัญชาหรือไม่</p> <p>-เสนอข่าว ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. กล่าวว่า วันที่ 18 ส.ค. ตรงกับวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ศธ.จะนำเสนอแนวคิดการเรียนรู้เรื่องกัญชา จุดประกายเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เน้นเข้าใจปรับใช้ได้ในชีวิตจริง โดยติดต่อพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรให้มาเป็นฐานหนึ่งในการเรียนรู้ของเยาวชน ซึ่งเยาวชนจะได้เรียนรู้อย่างครอบคลุมในทุกมิติ ตั้งแต่ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ด้านเกษตรกรรม การสกัดสารสำคัญ การนำไปใช้ในการรักษาโรค หากในงานได้รับการตอบรับดีจะนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรสำหรับเยาวชนต่อไป</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน ไทยรัฐ มติชน ไทยรัฐออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>เสนอปลดล็อกกระท่อม-กัญชง</p> <p>-เสนอข่าว นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส. นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมส.ส.พรรค 20 คน ร่วมกันลงชื่อเสนอญัตติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญ พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องใบกระท่อมอย่างเป็นระบบ ระบุว่า รัฐบาลควรปลดล็อกใบกระท่อมด้วยเพราะจัดอยู่ในพืชยาเสพติดประเภทที่ 5 เช่นเดียวกับกัญชา และกระท่อมมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านมากกว่า</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์แนวหน้า ไอเอ็นเอ็น</p> <p>มติชน</p>	<p>-เสนอข่าว น.ส.ญาณิธา บัวเผื่อน โฆษกคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องฝัก ผลไม้และสมุนไพร แดงข่าว เรื่องการพิจารณาศึกษาภัยของและกัญชา ว่า กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการนำมาใช้ประโยชน์ แต่กฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้แก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎหมายแม่ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา จึงเห็นว่า อย.ควรเร่งรัดออกกฎหมายลำดับรอง ปลดล็อกภัยจากการเป็นยาเสพติด และให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาดำเนินการได้ ควรให้การสนับสนุนการศึกษาวิจัยสารสกัดกัญชาและกัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน</p> <p>-เสนอข่าว น.พ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า ในการประชุมคกก.ควบคุมยาเสพติดให้โทษ มีมติเห็นชอบในหลักการคลายล็อกพืชกัญชาให้สามารถเป็นพืชเศรษฐกิจ และมีมูลค่าเพิ่มขึ้น สามารถนำกัญชาที่มีสาร THC น้อยกว่า 0.2 มาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องสำอางได้ จากนั้นจะออกประกาศรองรับ ได้แก่ 1.ประกาศ คกก.ควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง กำหนดลักษณะกัญชา (Hemp) พ.ศ. และ 2.ประกาศ สธ. เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. และออกประกาศเฉพาะต่อไป 3.ประกาศสำนักอาหารและประกาศสำนักเครื่องสำอาง รวมถึงแก้ไข 4.กฎกระทรวงว่าด้วยกัญชา พ.ศ. ซึ่งจำกัดให้ใน 3 ปีแรกต้องดำเนินการโดยภาครัฐ และกัญชาที่นำมาใช้ต้องผลิตในประเทศไทย โดยจะมีกัญชาหรือในรายละเอียดต่อไป</p>
<p>มติชน เว็บไซต์มติชน</p>	<p>กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม พร้อมภริยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลแก่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่รพ.สงฆ์ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. อธิบดีกรมการแพทย์ ผอ.รพ.สงฆ์ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ โดยนายกา ได้เยี่ยมพระสงฆ์อาพาธและถวายน้ำปานะ เยี่ยมชมการอภิบาลคุณภาพชีวิตบนปลายของพระสงฆ์อาพาธ และหน่วยไตเทียม พร้อมมอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิรพ.สงฆ์</p>
<p>ข่าวสด คอลัมน์ บ.ก. ตอบจดหมาย</p>	<p>งบประมาณรพ.</p> <p>-เสนอจ.จากผู้ใช้นาม “แมวขาว” กล่าวว่า ปัญหาระบบสาธารณสุขกำลังจะเป็นปัญหาใหญ่มากต้องแก้ไขด่วน โดยเฉพาะเมื่อต้องเพิ่มภาระรับผิดชอบค่าจ้างแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งผอ.รพ.ไม่สามารถบริหารจัดการได้ ถ้างบประมาณไม่เพียงพอ และการลดกำลังบุคลากรจะยิ่งทำให้บริการประชาชนได้น้อยลง</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์จด หมายถึงเดลินิวส์</p>	<p>นโยบายรับยาที่ร้านขายยา</p> <p>-เสนอจ.จากผู้ใช้นาม “ลูกอีสาน” กล่าวว่า กรณีรพ.สธ.จะให้รพ.เขียนใบสั่งยาและให้ไปรับยาจากร้านขายยาทั่วไป ให้ระวังเรื่องฮั้วระหว่างร้านขายยาเอกชนกับรพ. เพราะราคาจะไม่เท่ากัน ควรให้เพิ่มสาขาของค์การเภสัชกรรม เพื่อให้ผู้ป่วยไปรับยาที่องค์การเภสัชกรรมดีกว่า</p>
<p>มติชนออนไลน์ เว็บไซต์สนุก ช่อง one</p>	<p>ผู้ป่วยโรคหัวใจขนาดน้ำมันเสียชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว มีผู้เสียชีวิตภายในร้านนวดของโรงแรมแห่งหนึ่ง เขตเทศบาลนครอุดรธานี เป็นชายอายุ 55 ปี พนักงานนวดให้การว่า ผู้เสียชีวิตขนาดน้ำมันเพื่อคลายเครียด ได้ให้นอนคว่ำนวดประมาณ 1 ชม.เศษ และเปลี่ยนให้นอนหงายเพื่อนวดที่ขาและบริเวณท้อง จากนั้นนายสมเพชรหายใจเสียดัง 2 ครั้งแล้วนิ่งไป แต่คิดว่าหลับ เมื่อเรียกเพื่อนเข้ามาดูพบว่าเสียชีวิตแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองอุดรธานี เปิดเผยว่า จากการสอบถามข้อมูลจากญาติทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นโรคหัวใจ แพทย์ตรวจพบว่าหัวใจล้มเหลว</p>
<p>มติชน แนวหน้า คอลัมน์ ข่าวสั้น สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง NBT TNN</p>	<p>การบริจาคอวัยวะ</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. และ ศ.กิตติคุณ นพ.ศักดิ์ชัย ลี้มทองกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เนื้อเยื่อ และดวงตา โดยให้รพ.ศ./รพท.ทั่วประเทศ เป็นศูนย์รับบริจาคและเป็นศูนย์ปลูกถ่ายไตและดวงตา พัฒนาทีมผ่าตัดนำไตออกส่วนภูมิภาคอย่างน้อยเขตละ 1 ทีม มีศูนย์ปลูกถ่ายไตและดวงตาอย่างน้อยเขตละ 1 รพ. และจัดทำโครงการดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษาพระราชินี ที่จะครบกำหนดวันที่ 12 ส.ค. 2564 เพิ่มการปลูกถ่ายกระจกตาในผู้ป่วยกระจกตาพิการ 8,400 ราย</p>
<p>ไทยรัฐ ทีวีช่อง NBT</p>	<p>คู่มือพัฒนาเด็กปฐมวัย</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. แดงข่าวแนวทางการจัดอาหาร บริบาลน้ำและสร้างสุขภาวะที่ดีในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ว่า ผลสำรวจในปี 2558-2559 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า 1 ใน 10 ของเด็กอายุต่ำกว่า 5</p>

ชื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ปีมีภาวะเสียชีวิตจากการขาดสารอาหารต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ส่งผลต่อการพัฒนาสมอง โดยเด็กกลุ่มครัวเรือนยากจนจะมีภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันมากกว่าเด็กกลุ่มอื่น และพบว่าเด็กราว 1 ใน 10 มีภาวะอ้วน ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มชุมชนกรุงเทพฯ สธ.ได้ร่วมกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทย จัดทำหนังสือแนวทางการจัดอาหารบริบาลน้ำและสร้างสุขภาวะที่ดีในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2562 สำหรับใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาคาเรnciaที่เกิดความเสี่ยงด้านสุขภาพ และมีเกร็ดความรู้การจัดสภาพแวดล้อมหลักการสุขาภิบาลการส่งเสริมสุขภาวะต่างๆ</p> <p>พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การจัดทำแนวทางการจัดอาหาร บริบาลน้ำและสร้างสุขภาวะที่ดีในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นแนวทางให้ครูและผู้ดูแลเด็กมีความรู้ความเข้าใจ เห็นตัวอย่างที่ดีและไม่ดี ทราบถึงผลกระทบที่เป็นผลเสียต่อพัฒนาการเด็ก</p>
<p>คมชัดลึก ไทยโพสต์</p>	<p>โครงการ Genomics Thailand</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า โครงการ Genomics Thailand เป็นความร่วมมือระหว่าง สธ. สวรส. สปสช. ก.วิทยาศาสตร์ฯ สกพอ. แพทยสภา และภาคีเครือข่าย มุ่งประโยชน์ที่จะนำเทคโนโลยีจีโนมมนุษย์มาใช้ในการจัดการปัญหาทางสุขภาพและความอยู่ดีกินดีของประชากรไทย ตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นผู้นำการแพทย์จีโนมิกส์ของอาเซียนภายใน 5 ปี ที่ผ่านมา กรมฯ และภาคีเครือข่าย ได้พัฒนาเทคโนโลยีจีโนมิกส์ โดยสุ่มตรวจรหัสพันธุกรรมคนไทย 50,000 คน ศึกษาพันธุกรรมเสี่ยงในผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรคที่หายาก โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ผู้ป่วยที่แพ้ยากันชัก และเภสัชพันธุศาสตร์ พร้อมจัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมอ้างอิงของชาวไทย และพัฒนาระบบการบริหารจัดการและแปลผลข้อมูลพันธุกรรม เพื่อสนับสนุนให้เกิดการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาผู้ป่วยตามแนวทางการแพทย์แม่นยำ</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>การตั้งครรภ์วัยรุ่น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า จากการสำรวจวัยรุ่นสตรีไทยอายุ 15-21 ปี จำนวน 2,001 คน พบร้อยละ 46.7 มีพฤติกรรมเสี่ยงการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เนื่องจากไม่มีความรู้ในการป้องกันการตั้งครรภ์ รวมไปถึงเข้าถึงสื่อลามกในโลกออนไลน์ได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทั้งทางด้านสุขภาพของวัยรุ่นและทารกในครรภ์ ด้านจิตใจของวัยรุ่น และอาจนำไปสู่การทำแท้ง หรือหลังคลอดต้องให้ผู้ปกครองหรือญาติเลี้ยงลูกแทน กรมฯ จึงมีนโยบายมุ่งเน้นส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพให้แก่วัยรุ่น</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>โรคแพ้ภูมิตัวเอง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคแพ้ภูมิตัวเอง หรือโรค SLE เป็นโรคภูมิคุ้มกันตนเองทำลายเนื้อเยื่อตัวเอง ทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรัง การรักษาใช้เวลานาน ผู้ป่วยควรดูแลตนเองดังนี้ 1.ทำจิตใจให้สงบ ไม่เครียด 2.พักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 3.รับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะและครบหมู่ 4.หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดจ้า ควรใช้ครีมกันแดดที่มีค่า SPF 30 ขึ้นไป 5.อยู่ในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีผู้คนหนาแน่น 6.ไม่ควรตั้งครรภ์ในขณะที่โรคยังรุนแรงหรือกำลังกำเริบ 7.รับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ 8.หากสงสัยว่าจะมีการติดเชื้อ และหากมีอาการผิดปกติที่อาจบ่งชี้ว่าโรคกำเริบ ควรปรึกษาแพทย์ 9.ติดตามการรักษาอย่างสม่ำเสมอ</p>
<p>ข่าวสด ไทยโพสต์ มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ</p>	<p>โรคความโลหิตดันสูง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคความดันโลหิตสูง เป็นภาวะที่ค่าความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว เท่ากับหรือมากกว่า 140 มิลลิเมตรปรอท และค่าความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัว เท่ากับหรือมากกว่า 90 มิลลิเมตรปรอท โรคความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุ ร้อยละ 95 จะตรวจไม่พบสาเหตุ แต่มีปัจจัยเสี่ยงที่เชื่อว่าเป็นสาเหตุได้แก่ ความอ้วน ภาวะไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ขาดการออกกำลังกาย และยังพบในผู้ที่ประวัติครอบครัวมีความดันโลหิตสูงมาก่อน ส่วนผู้ป่วยอีกร้อยละ 5 มีสาเหตุที่แพทย์ตรวจพบ เช่น โรคไต โรคต่อมไร้ท่อ โรคระบบประสาท ได้รับสารเคมีหรือยาบางชนิด</p> <p>นพ.สกานต์ บุนนาค ผอ.สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กล่าวว่า การรักษาโรคความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุ ได้แก่ 1.รักษาโดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ฝึกสมาธิลดความเครียด 2.รักษาด้วยการใช้ยา ซึ่งผู้ป่วยต้องไม่หยุดยาเอง ยกเว้นรับประทานยาแล้วมีอาการผิดปกติ โดยเฉพาะมีนงง หน้ามืดเวลาลุกขึ้นยืน ควรมาพบแพทย์เพื่อปรับเปลี่ยนยาใหม่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน สยามรัฐ เว็บไซต์มติชน ไอเอ็นเอ็น	<p>แนะนำการตรวจตามช่วงวัย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคตาหลายชนิดรักษาได้หากมารับการรักษาตั้งแต่แรกเริ่ม ดังนั้น ควรตรวจตาแม้ยังไม่มีอาการผิดปกติ</p> <p>-พญ.สายจินต์ อีสี่ประติฐ ผอ.รพ.เมตตาประชารักษ์ กล่าวว่า ผู้มีอาการผิดปกติทางตาควรไปพบจักษุแพทย์ทันทีที่มีอาการ ทั้งกลุ่มคนปกติและกลุ่มคนที่มีปัจจัยเสี่ยงควรได้รับการตรวจตา โดยกลุ่มคนที่มีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ 1.เด็กเกิดก่อนกำหนดที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 1,500 กรัม หรืออายุครรภ์น้อยกว่า 28 สัปดาห์ 2.ผู้มีปัจจัยเสี่ยงของโรคต้อหิน เช่น สายตาสั้นมาก มีประวัติต้อหินในครอบครัว เคยได้รับการผ่าตัดต้อหินมาก่อน 3.ผู้เป็นเบาหวาน 4.ผู้มีปัจจัยเสี่ยงต่อจอตาฉีกขาดและหลุดลอก ได้แก่ เคยได้รับอุบัติเหตุทางตา สายตาสั้นมาก มีประวัติโรคนี้ในครอบครัว 5.ผู้มีโรคทางกายที่ต้องใช้ยาบางตัวต่อเนื่อง เช่น ยารักษาวัณโรค ยารักษาโรคข้อ เป็นต้น</p>
แนวหน้า ไทยโพสต์	<p>ประชุมวิชาการวัคซีน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า สถาบันฯ จะจัดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "วัคซีนไทยสู่สากลกับการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 20-22 ส.ค. ที่โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ทรงเป็นประธานพิธีเปิด และได้คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานด้านวัคซีนของประเทศ เข้ารับพระราชทานรางวัลพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ 2 ราย คือ นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ มีผลงานพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี และ นายวิฑูรย์ วงศ์หาญกุล ประธานกรรมการบริหาร บ.ไบโอเนท-เอเชีย จก. ผู้ผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนตั้งแต่ระดับต้นน้ำในประเทศไทย</p>
แนวหน้า	<p>จัดอบรมด้านการแพทย์ในภาพยนตร์</p> <p>-เสนอบทความ นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย รองเลขาธิการ สพฉ. กล่าวว่า ได้จัดอบรมให้ความรู้กับผู้สร้างละครและภาพยนตร์ ทั้งผู้จัด ผู้กำกับ ผู้เขียนบท และนักแสดง เพื่อให้ผู้ผลิตภาพยนตร์หรือละครสอดแทรกแนวทางการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินที่ถูกต้อง อาทิ การใช้เครื่องช็อตหัวใจ การใช้อุปกรณ์ในการผ่าตัด และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น การฝึกช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การใช้เครื่อง AED การช่วยคนจมน้ำ เป็นโรคลมชัก ฉุกเฉิน และการใช้งานสายด่วนฉุกเฉิน 1669</p>
เดลินิวส์	<p>โรคหัดระบาด</p> <p>-เสนอข่าว WHO รายงานสถานการณ์โรคหัด เดือน ม.ค.-ก.ค. มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกอย่างน้อย 364,808 คน เพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยยูเครน มาดากัสการ์ และอาร์เจนตินา เป็น 3 ประเทศที่ WHO วิตกกังวลที่สุด ส่วนสถานการณ์ในโลกตะวันตกน่าเป็นห่วงมากขึ้นเพราะความเชื่อเรื่องลัทธิต่อต้านการฉีดวัคซีน</p>
ไทยรัฐ	<p>คลินิกพิเศษแพทย์แผนไทย รพ.บ้านโป่ง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธิตี แสงธรรม ผอ.รพ.บ้านโป่ง กล่าวว่า รพ.บ้านโป่งเปิดคลินิกพิเศษแพทย์แผนไทย ทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 08.30-16.30 น. ให้บริการคลินิกเบาหวาน บริการกดจุดฝ่าเท้าบรรเทาอาการชา คลินิกภูมิแพ้ บริการสูดยาสมุนไพรบรรเทาอาการหวัดและน้ำมูกไหล คลินิกข้อเข่าเสื่อม บริการกดจุด ประคบ ปอกเข้า บรรเทาอาการปวดบริเวณข้อเข่า และคลินิกไมเกรน บริการกดจุด ประคบ ปอกยาเย็น บรรเทาอาการปวดศีรษะ คอ บ่า และไหล่</p>
เดลินิวส์	<p>ปัญหาการฆ่าตัวตาย</p> <p>-เสนอข่าว นายนิมิต รวยสันเทียะ อายุ 27 ปี พ่อค้าเร่ขายลูกชิ้นปิ้ง รมควันฆ่าตัวตายในห้องพัก ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา คาดว่ามาจากความเครียดปัญหาหนี้สิน ส่วนนายสุรเชษฐ์ นิลโคตร อายุ 36 ปี อยู่ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี จุดเตาอั้งโล่รมควันฆ่าตัวตายในรถยนต์</p> <p>-นพ.ณัฐกร จำปาทอง ผอ.รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กล่าวถึงกรณีการรมควันฆ่าตัวตาย ว่า รู้สึกกังวลเรื่องการนำเสนอข่าวที่ลึกลับในรายละเอียดของสื่อ เนื่องจากจะทำให้เกิดการลอกเลียนแบบ ควรเน้นประเด็นการช่วยผู้ที่กำลังมีปัญหาหรือชี้ช่องในการหาทางออก ทางที่ปรึกษา เช่น การพบจิตแพทย์หรือการปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ปัญหาการฆ่าตัวตายเกิดจากหลายปัจจัย แต่ตัวกระตุ้นสำคัญคือความสัมพันธ์ของคน และยังมีเครื่องตีมแอลกอฮอล์เป็นเครื่องกระตุ้น สัญญาณเตือนที่บ่งชี้ความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย คือ เก็บตัว แยกตัว ซึมลง เศร้าลง และอารมณ์เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะเห็นการบ่นหรือพูดเปรย ๆ โดยเฉพาะการโพสต์ผ่านช่องทางออนไลน์ จึงต้องให้ความสำคัญหาก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	พบเห็น และภาคประชาชนต้องช่วยเพราะการป้องกันการฆ่าตัวตายเป็นความรับผิดชอบของทุกคนในสังคม
ไทยรัฐ คอลัมน์จับประเด็น	<p>บุรีไฟฟ้า</p> <p>-เสนอบทความ ผู้ใช้บุรีไฟฟ้าในไทยขณะนี้มีจำนวนมาก ทั้งแบบน้ำยาหรือแบบใบยาที่ไม่ผ่านการเผาไหม้ สะท้อนว่ามีขบวนการลักลอบนำเข้าบุรีไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ ขณะที่สธ.และเครือข่ายสุขภาพเห็นว่าบุรีไฟฟ้าเป็นอันตรายและเป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้า ภาครัฐน่าจะแก้ปัญหาโดยทำให้ถูกกฎหมาย มีองค์กรภาครัฐตรวจสอบมาตรฐานอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะเป็นช่องทางให้รัฐบาลเก็บภาษีจากบุรีไฟฟ้าที่ขณะนี้ไม่มีผู้ใช้เพิ่มขึ้นตามลำดับได้</p>
ไทยรัฐ	<p>สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.อ่างทอง</p> <p>-เสนอข่าว นายเรวัต ประสงค์ ผวจ.อ่างทอง เปิดสวนสมุนไพรสวนครัวเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการพระราชดำริฯ ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ หมู่ 2 ต.ยางซ้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นพ.วงศ์ รุ่งเรือง นพ.สสจ.อ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการจิตอาสา พระราชทาน 904 วปร. ร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการอนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น การใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด</p>
ข่าวสด	<p>แพ็คเกจเสริมสุขภาพวัยทำงาน</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงการจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “สุขภาพพนักงานคือพื้นฐานองค์กรแห่งความสุข” โดย พญ.สาริษฐา สมทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทำงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน กรมอนามัย ระบุว่า กรมอนามัยร่วมกับ สสส. และภาคีเครือข่าย ได้รวบรวมองค์ความรู้ในการเสริมสร้างสุขภาพคนวัยทำงานในสถานประกอบการจัดทำ 10 รูปแบบส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในระดับนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ</p>
เดลินิวส์	<p>สร้างสุขภาพชีวิตคนได้</p> <p>-เสนอบทความ สสส.พร้อมด้วย 4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคใต้ ได้ร่วมกันจัดงานสร้างสุขภาพได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ใน 5 ประเด็น ได้แก่ ความมั่นคงทางมนุษย์ ความมั่นคงทางสุขภาพ ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางอาหาร และชุมชนน่าอยู่ ตำบลจัดการตนเอง จริยธรรมสื่อทางสุขภาพ</p>
ไทยรัฐ ,มติชน Thaipbs mthai ผจก. ออนไลน์ เวอร์คพอยท์ ไทยรัฐออนไลน์	<p>โรคมลาเรีย</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดเผยถึงกรณีชายไทยเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุหลังเดินทางกลับจากประเทศแถบแอฟริกากลาง ว่า จากการตรวจอาการเบื้องต้นไม่เข้ากับโรคอีโบล่า แต่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น อวัยวะต่าง ๆ ล้มเหลว และเสียชีวิต เนื่องจากผู้เสียชีวิตเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศแถบแอฟริกากลาง จึงต้องตั้งข้อสงสัยและตรวจสอบหาเชื้ออีโบล่า ขณะเดียวกันต้องปฏิบัติการทุกอย่างให้เหมือนผู้ป่วยเป็นโรคอีโบล่าไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัย โดยวันที่ 13 ส.ค.ได้ปิดให้บริการบางโซน เพื่อทำความสะอาด อย่างไรก็ตาม ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 2 แห่ง ยืนยันว่าไม่ได้ติดเชื้ออีโบล่า แต่เป็นมาลาเรียชนิดรุนแรง ทั้งนี้ จากการซักประวัติพบว่าผู้ป่วยเข้าไปในป่าของแอฟริกา 3 วัน หลังกลับถึงประเทศไทย 5 วัน เริ่มมีไข้ ซึมลง ถ่ายเป็นเลือด อากาศรุนแรงขึ้นจนเสียชีวิตในที่สุด</p>
เว็บไซต์คมชัดลึก เนชั่นทีวี มติชน ออนไลน์	<p>สารกันบูดในไตปลาแห้ง</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ สุ่มเก็บตัวอย่างแกงไตปลาแห้ง 15 ตัวอย่าง จากตลาดสดและร้านขายของฝากในภาคใต้ ส่งตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารกันบูดประเภทกรดซอร์บิก และกรดเบนโซอิก เป็นครั้งที่ 2 พบว่า 4 ตัวอย่าง มีกรดซอร์บิกหรือกรดเบนโซอิกเกินมาตรฐาน ได้แก่ 1.ยี่ห้อคุณแม่จู้ จากร้านของฝากแม่จู้ อ.เทพกษัตรี จ.ภูเก็ต 2.ยี่ห้อแม่ก้อย ภูเก็ต จากร้านของฝากแม่ก้อย จ.ภูเก็ต 3.ยี่ห้อเงินาพังงา จากตลาดสดเทศบาลสุราษฎร์ธานี และ 4.ยี่ห้อป่าสุ สุราษฎร์ธานี จากตลาดกิมหยง อ.หาดใหญ่ โดยแกงไตปลาแห้งยี่ห้อคุณแม่จู้ (กระปุกแก้วฝาสีทอง) ต้นตำรับดั้งเดิม จากร้านของฝากแม่จู้ จ.ภูเก็ต เดิมตรวจไม่พบสารกันบูด แต่ครั้งนี้พบเกินมาตรฐาน ขณะที่ยี่ห้อคุณแม่จู้ (กระปุกพลาสติก ฝาสีแดง) ที่สุ่มเก็บจาก จ.กระบี่ ตรวจไม่พบสารกันบูด</p>
เดลินิวส์	<p>โรงงานส่งกลิ่นเหม็น จ.ฉะเชิงเทรา</p> <p>-เสนอข่าว กลุ่มชาวบ้าน บ้านหนองปรือ ม.9 อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา กว่า 50 คน รวมตัวประท้วง บ.นิวส์สกาย เมทัล จก. ประกอบกิจการรีไซเคิลทองแดงจากมอเตอร์หม้อแปลงเก่าและอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ส่งกลิ่นเหม็นรุนแรง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่ามีการใช้เตาหลอมที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง จึงสั่งให้หยุดดำเนินการทันที</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	นอกจากนี้ ได้เข้าตรวจสอบ บ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติกไทซึ่ง จก. หมู่ 9 ต.เกาะขนุน ประกอบกิจการรีไซเคิลพลาสติกเก่าเป็นเม็ดพลาสติก พบไม่มีการเดินสายพานการผลิต แต่มีกลิ่นเหม็นพลาสติกผสมน้ำมัน จึงสั่งให้หยุดดำเนินการเพื่อปรับปรุง 7 วัน และจะให้เจ้าหน้าที่และตัวแทนชาวบ้านตรวจสอบอีกครั้ง
ไทยรัฐ คอลัมน์ ห้องร้องทุกข์	มลพิษควันไฟ จ.นนทบุรี -เสนอข่าว ร้องเรียน ผวจ.นนทบุรี ให้ช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่เทศบาล ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ได้รับผลกระทบจากควันไฟจากการเผาตอซังข้าว ในที่นาหลังหมู่บ้านฮาบีเทีย บางใหญ่ เคยร้องเรียนไปยังอำเภอแต่เรื่องเงียบ
ไทยรัฐ	กินเหล้าพร้อมทุเรียนเสียชีวิต -เสนอข่าว นายหมี อายุ 48 ปี ชาว จ.ระยอง อาชีพเก็บของเก่า เสียชีวิตในศาลาที่พักผู้โดยสาร มีขวดสุราขาว 30 ดีกรี และห่อโฟมใส่ทุเรียนวางอยู่ เพื่อนผู้ตายให้การว่า ผู้ตายซื้อทุเรียนและสุราขาวมานั่งดื่ม สุดท้ายเสียชีวิต
ฐานเศรษฐกิจ	แอปฯ ไดอะเมท -เสนอบทความ นายพงษ์ชัย เพชรสังหาร ผู้ร่วมก่อตั้ง Diamate แอปพลิเคชันดูแลสุขภาพทางไกลด้านเบาหวาน ใช้ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานหรือผู้มีความเสี่ยงเบาหวานที่บ้าน ร่วมกับการรักษาที่รพ. เปิดให้บริการตั้งแต่ เม.ย. 2561 ผู้ป่วยจะได้รับการติดตามระดับน้ำตาลในเลือด แจ็งเตือนกินยา ฉีดยา และส่งข้อมูลผู้ป่วยถึงบุคลากรของรพ.ที่ดูแลผู้ป่วย สามารถให้คำแนะนำผ่านระบบแชทผ่านแอปฯ เพื่อปรับพฤติกรรมผู้ป่วยให้ดูแลเบาหวานได้ดีขึ้น
ไทยโพสต์	ยาสีฟันปลอมจากไทย -เสนอข่าว บ.คอลเกต ปาส์มโอลีฟ แจ็งเตือนสาธารณสุขเวเนซุเอลา เรื่องยาสีฟันคอลเกตปลอม ตรวจสอบไม่พบสารฟลูออไรด์ เสี่ยงเกิดปัญหาสุขภาพเพราะอาจปนเปื้อนทางจุลชีววิทยา ทั้งนี้ ยาสีฟันนำเข้ามาจากเม็กซิโก จีน และประเทศไทย



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch